



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2566

### เรื่อง

1. กยท.เอ็มโอยู14หน่วยแก๊สนี้เกษตรกร
2. จับตา "ทุเรียน" ราชาผลไม้ไทย มีค่าตั้ง "ทอง" ปีนี้ "แพง" ได้อีกตลาดส่งออก...
3. ภาพข่าว: เปิดตลาด
4. หวั่นสงครามยืดเยื้อซัดสินค้าเกษตร
5. คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ผลักดันภัยชาสู่ตลาดโลก
6. โลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิสุดปัง
7. พายุถล่ม'เชียงใหม่-ลำปาง'ยับ น้ำท่วม-หลังคาปลิว-เสาไฟหัก ภัยธรรมชาติห้าม...
8. คอลัมน์: อีโคโฟกัส: ไขข้อคิดพิชิตธุรกิจ SMEs ส่งออก
9. คอลัมน์: บางขุนพรหมชวนคิด: หนี้ครัวเรือนไทย: เพราะเหตุใดจึงต้องกังวล?
10. ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาทางเลือกใหม่ พืชผักราคาถูกลง

### สื่อ

- มติชน  
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา  
เดลินิวส์  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
มติชน  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## กยท.เอ็มไอยู14หน่วยแก้หนี้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรไทย รวมทั้งสร้างรากฐานและออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกร ธปท.และ ธกส. จึงหารือร่วมหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กยท. และหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายณกรณ์กล่าวว่า และสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตกลงร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรไทย 5 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน รายได้และสวัสดิการ หนี้สินและทรัพย์สิน ความเสี่ยง และข้อมูลศักยภาพในการทำการเกษตร สามารถสะท้อนสถานภาพทางการเงิน และศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ออกแบบแนวทางการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล แนวทางการนำข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลมาเชื่อมโยงกันข้ามหน่วยงาน ทั้งข้อมูลในระดับสถาบัน และระดับบุคคลแบบแฝงตัวตนรวมถึงกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล การดูแลข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกัน

“บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี คาดว่าจะสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ กยท.ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี” นายณกรณ์กล่าว

# จับตา “ทุเรียน” ราชผลไม้ไทย มีค่าตั้ง “ทอง” ปีนี้ “แพง” ได้อีก ตลาดส่งออกแสนล้านสะเทือน



ยิ่งเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวยิ่งนำจับตา “ทุเรียน ราชผลไม้ไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าส่งออกกว่าแสนล้าน จากที่เคยครองตลาดส่งออกจีนเบอร์ 1 มาอย่างยาวนาน กำลังโดนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามเบียดแซง

อีกทั้ง “ทุเรียนมีค่าตั้งทอง” จากข่าว สก.อ่าวช่อ จ.ตราด จึงจัด โครงการฝากทุเรียนไว้กับตำรวจ ป้องกันโจรแอบตัดทุเรียนชาวสวน เพราะในปี 2565 ที่ผ่านมา มีทุเรียนที่ถูกขโมยตัดออกจากสวนจำนวนหลายตัน มูลค่าหลายล้านบาท สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างหนัก เป็นการตอกย้ำว่าทุเรียนเป็นผลไม้มูลค่าสูง

สำหรับสถานการณ์ทุเรียนในประเทศไทย ปี 2566 มีแนวโน้มปรับราคาขึ้น และแน่นอนว่า คนไทยเตรียมกินทุเรียนแพงอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัว จากปุ๋ย 50 กิโลกรัม ราคา 1,000 บาท ปรับราคาขึ้น 2,400-2,500 บาท ทั้งยังมีปัจจัยเรื่องโรคระบาดที่ทำให้ผลผลิตลดลง เช่น โรครากรากเน่าโคนเน่าทุเรียน, โรคกิ่งแห้งในทุเรียน ฯลฯ ส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองและกระดุมซึ่งมีความไวต่อโรค นอกจากนี้ เกิดการกีดกันซื้อจากล้งนายทุนจีนจำนวนมากเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศจีน เป็นเหตุผลว่าปีนี้ผู้บริโภคไทยต้องซื้อทุเรียนราคาแพงกว่าปีที่ผ่านมา

ทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญมีการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่าการส่งออกมากกว่าแสนล้านบาท ทุเรียนเป็นราชผลไม้ไทย นับเป็นพืชเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งที่ครองส่วนแบ่งในตลาดจีนกว่า 90% ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาการบริโภคทุเรียนเกือบทั้งหมดในจีนพึ่งพาการนำเข้าซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย อ้างอิงตัวเลข ปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดจากไทยถูกส่งขายตลาดจีนสูงถึง 3.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.21 แสนล้านบาท)

สถานการณ์ส่งออกทุเรียนไทยเป็นน่าจับตามอง จากเดิมประเทศไทยเรียกได้ว่าผูกขาดการส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนแบบไม่เสียภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) เป็นการรับประกันว่ามีการปลูก เก็บเกี่ยว

และขนส่งอย่างเหมาะสม แต่ในปัจจุบัน ประเทศจีนเปิดกว้างการนำเข้าทุเรียนสดมากขึ้น ประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ต่างได้รับสิทธิ์ส่งออกทุเรียนสดส่งออกไปยังจีนเช่นเดียวกับอีกทั้ง จีนสามารถปลูกทุเรียนเองได้แล้ว นำเสนอใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ออกบทวิเคราะห์ “จับชีพจรทุเรียนไทย จะโดนโค่นบัลลังก์หรือไม่? หลังศึกแย่งชิงตลาดจีนเดือด” เมื่อเดือนต.ค. 2565 โดยประเมินว่า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนจะขยายตัว 19.3% (2565-2573) เป็น 22.162 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7 แสนล้านบาท ในปี 2573 จากปัจจุบันที่ราว 1.2 แสนล้านบาท จากความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แต่ส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของไทยในจีนมีแนวโน้มลดลงจาก 95.9% ในปี 2564 เหลือ 90.4% และ 88.1% ในปี 2568 และปี 2573 ตามลำดับ จากการที่จีนสามารถปลูกทุเรียนได้เองและการส่งออกทุเรียนของประเทศคู่แข่งไปจีนมากขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนประมาณ 1.7-5.7 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2568-2573

โดย Krungthai COMPASS ประเมินว่า ภายในปี 2568 ผลผลิตทุเรียนของไทยจะแซงหน้าอินโดนีเซีย และในปี 2573 ผลผลิตทุเรียนของไทยอาจเพิ่มขึ้นถึง 4.2 เท่าสู่ระดับ 5.05 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตทุเรียนของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามมีแนวโน้มอยู่ที่ 4.05 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 3 เท่า) 0.72 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า) และ 3.44 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 5.4 เท่า) ตามลำดับ ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตทุเรียนโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันในตลาดส่งออกรุนแรงมากขึ้น

สถานการณ์ทุเรียนส่งออก นับเป็นความท้าทายของภาคเกษตรไทย โดย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับนโยบาย

การกำกับดูแลการส่งออกทุเรียนไปจีนในฤดูกาลผลิตปี 2566 โดยวางเป้าหมายทุเรียนไทยคุณภาพดี เพื่อรักษาตลาดส่งออกทุเรียนของไทย เนื่องจากขณะนี้ไทยมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น ล่าสุดประเทศจีนอนุญาตให้ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์สามารถส่งออกผลทุเรียนไปยังจีนได้แล้ว ดังนั้น การที่จะสามารถรักษาตลาดส่งออกทุเรียนไทย จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

ปี 2566 นี้ จะต้องเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น เพื่อให้ทุเรียนไทยและทุเรียนที่ส่งออกไปจีนมีคุณภาพ โดยกำกับให้กรมวิชาการเกษตรรักษาพันธุ์และคุณภาพมาตรฐาน และเมื่มีผลผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยต้องหมั่นอบรมชี้แจงสร้างความเข้าใจกฎระเบียบที่จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศคู่ค้าอยู่เสมอ เนื่องจากเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การปลูกทุเรียนและการค้าทุเรียนของไทยจะต้องไม่หยุดพัฒนาคุณภาพ เพื่อไม่ให้ทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพเล็ดลอดออกไป และเพื่อรักษาเกษตรกรและตลาดการส่งออกทุเรียนของไทย ดังนั้นจึงได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะเราไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใครกระทำความผิด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด ผลกระทบจะตกอยู่ที่เกษตรกร" น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์แก้ไขปัญหาผลไม้ทุเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ช่วงการดูแลผลผลิต จนไปถึงการตัดทุเรียนขาย ที่ผ่านมามีประสบการณ์ปัญหาการลักลอบขายทุเรียนอ่อน มีการทำงานเชิงรุกผ่านคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

(GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย และจัดทำแผนพร้อมรับมือการแข่งขันการส่งออกทุเรียนของเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่สวนทุเรียน จัดตั้งจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 68 จุด ได้แก่ จันทบุรี (40 จุด) ตราด (7 จุด) ระยอง (6จุด) ชุมพร (10 จุด) นครศรีธรรมราช (5 จุด) ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ (ล้าง) ทุเรียนที่นำมาส่งที่ล้าง จะต้องมีการรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ทั้งนี้ ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีกว่าของต่างประเทศ แต่การลอบทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพด้อยลง โดยกรมฯ ได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน ดังนี้ ทุเรียนพันธุ์กระดุมและพวงมณี เก็บเกี่ยว วันที่ 10 มีนาคม พันธุ์ชะนี เก็บเกี่ยว วันที่ 20 มีนาคม และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เก็บเกี่ยววันที่ 15 เมษายน 2566

รวมทั้ง เพิ่มความเข้มงวดตรวจติดตามสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practices) และโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อรักษามาตรฐานการส่งออกให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศคู่ค้า ตรวจเข้มทุเรียนส่งออก โดยให้ตรวจเข้มทุกซิปเมตต์ทั้งการขนส่งทางบก เรือ และอากาศ หากพบกระทำผิดไม่เป็นไปตามมาตรฐานทุเรียนส่งออกหรือแนวทางปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกไปรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่งออก

สำหรับกรณีปัญหาทุเรียนอ่อน อยู่ระหว่างกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งก่อนหน้ากรมวิชาการเกษตรจะใช้วิธีการฟันทุเรียน แต่กลับพบปัญหามีการนำกลับมาขายข้างทาง ทำให้ผู้บริโภคเสียหายเมื่อซื้อไปแล้วพบว่าเป็นทุเรียนอ่อน ดังนั้น อาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเผาทำลาย หรือนำไปประมวลเพื่อทำทุเรียนแปรรูป เป็นต้น

นอกจากบทบาทของรัฐยังเกิดเคลื่อนไหวในส่วนของภาคประชาชน มีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ผลไม้ (ทุเรียน) ในพื้นที่ภาคตะวันออก เสริมทัพการทำงานของภาครัฐ เพื่อช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะพบเห็นกรณีมีชาวสวนตัดทุเรียนอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด และตรวจสอบล้างรับซื้อทุเรียนไม่ให้มีการรับซื้อทุเรียนอ่อนเพื่อจำหน่าย ป้องกันการนำทุเรียนด้อยคุณภาพออกขาย โดยต้องการให้ชาวสวนผลิตทุเรียนคุณภาพออกสู่ตลาด และจะต้องไม่มีการนำทุเรียนจากที่อื่นมาสวมสิทธิ

ทุเรียนถือได้ว่าเป็นราชาผลไม้ไทย มีมูลค่าส่งออกแสนกว่าล้านบาทต่อปี การรักษาคุณภาพมาตรฐานป้อนสู่ตลาดส่งออกและบริโภคภายในประเทศ นับเป็นความท้าทายของรัฐบาลและเกษตรกรไทย ■



☒ เปิดตลาด...สุภามิต สุภวูฒิ ผช.ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธาน และสักขีพยานในเอ็มโอยู ซึ่งขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้น ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด หรือ สกต. กำแพงเพชร กับบริษัท ทาปีโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อเปิดตลาดให้เกษตรกร

## หวั่นสงครามยืดเยื้อซัดสินค้าเกษตร

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อการส่งออกของไทยเพียงเล็กน้อย สะท้อนจากมูลค่าการค้ารวม (การส่งออกและนำเข้า) ของไทยกับรัสเซีย-ยูเครน ที่มีสัดส่วนประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับการค้าทั้งหมด โดยไทยได้รับผลกระทบทางอ้อม เนื่องจากรัสเซีย-ยูเครนเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก จึงกระทบห่วงโซ่อุปทานเป็นวงกว้าง โดยภาพรวมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี น้ำมัน และปุ๋ยเคมี ซึ่งรัสเซียส่งออกปุ๋ยเคมีมากที่สุดในโลก 50 ล้านตันต่อปี ขณะที่ปี 2565 ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซีย 10,141.59 ล้านบาท คิดเป็น 22.41% ของการนำเข้าจากรัสเซียทั้งหมด

“ดังนั้น หากสงครามยังคงยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อ การปรับราคาปุ๋ยเคมี และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ช่างพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการส่งออกของไทย ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานสูง ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานต่อต้นทุนรวมในการผลิตสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 30.56% เหล็กและเหล็กกล้า 20.03% ผลิตภัณฑ์พลาสติก 10.48% ยางรถยนต์ 7.37% และเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 5.61% ควรปรับตัวหาหุ้นส่วนห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อหาวิธีลดต้นทุนร่วมกัน

## เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น

### ● ผลักดันกัญชาสู่ตลาดโลก

เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. นายทศพร นิก  
กำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืช  
กัญชงและกัญชา พร้อม ดร.ศฤงฆ์พงษ์  
เกียรติของ ศ.ศ.จ.กระบี่ เปิดเผยถึงกรณีเจ้า



พบ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม  
วิชาการเกษตร เมื่อวาน (18 มี.ค.) ที่ผ่าน  
มาว่า เป็นการมาหารือครั้งแรกนับตั้งแต่  
ก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งได้มีความเห็นไปใน  
ทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะร่วมมือใน  
การผลักดันให้การปลูกพืชกัญชงกัญชามี  
การพัฒนาศักยภาพและการทำงานเชื่อม  
ต่อ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่  
ยั่งยืน เตรียมพร้อมในการขยายตลาดไป  
ยังต่างประเทศในอนาคต รวมไปถึงเรื่องข้อ  
กฎหมายและข้อปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนหรือซ้ำ  
ซ้อนกัน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับจะเป็น  
เจ้าภาพในการจัดเสวนา โดยจะเชิญทั้ง  
กรมปศุสัตว์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพุด  
คุยถึงปัญหาและวิธีแก้ไขอีกด้วย.

## ●ขนส่งสินค้าในไทยขยายตัว ● ไทย-เทศแห่งจัดตั้งบริษัทใหม่

# โลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิสุดปัง

นายทุนพงษ์ นัยนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าจากการศึกษาของสนค.พบว่าปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยล่าสุดเดือน ก.พ.66 มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 367 ราย เพิ่มขึ้น 7% จากเดือน ก.พ.65 โดยมีต่างชาติเข้ามาลงทุน 827.12 ล้านบาท สัดส่วน 9.97% ของการลงทุนรวมในธุรกิจนี้ในไทย สัญชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิสราเอล และจีนตามลำดับ

สำหรับธุรกิจ 3 อันดับแรกที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด คือ กิจกรรมบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มูลค่า 325.8 ล้านบาท สัดส่วน 39.4% ของการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ตามด้วยการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน 164 ล้านบาท สัดส่วน 19.8% และกิจกรรมการบริการต่างๆ สำหรับการขนส่งทางน้ำ 161.6 ล้านบาท สัดส่วน 19.5% ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน ก.พ.66 มีนิติบุคคลในธุรกิจนี้รวม 40,101 ราย

นอกจากนี้ พบว่า ระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่ ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า นำเสียบง่าย และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค นั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ที่สำคัญในระหว่าง

การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เกิดการนำเสียบมากถึง 30-40% ของสินค้าทั้งหมด หากมีการขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะลดการสูญเสียให้เหลือน้อยกว่า 5% ได้

ดังนั้น จึงทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันและเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ.66 มีนิติบุคคลที่ดำเนินการระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ ประเภทคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งรวม 197 ราย ทุนจดทะเบียน 11,099 ล้านบาท และประเภทการขนส่งสินค้าแช่แข็งหรือแช่แข็งทางถนน 229 ราย ทุนจดทะเบียน 1,172 ล้านบาท “ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-64) ธุรกิจคลังสินค้าและขนส่งสินค้าแช่แข็งมีรายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแรงหนุนจากการที่ไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งอออาหารของโลกมีการค้าขายออนไลน์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์สูงมากในช่วงโควิด-19”



## พายุถล่ม'เชียงใหม่-ลำปาง'ยับ น้ำท่วม-หลังคาปลิว-เสาไฟหัก ประยุทธ์ห้าห้ามเผาป่าแก้ปัญหาพิษ

### '2 จังหวัดเหนือ'พายุฤดูร้อนถล่ม ลูกเห็บตก น้ำท่วมถนน-หลังคาบ้าน ปลิว-เสาไฟฟ้าหักโค่น รับ'บิกตู' ตรวจงานท้องฟ้าสดใส (อ่านต่อหน้า 12)

### พายุถล่ม

#### พายุถล่มเชียงใหม่ น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนพัดตกฟ้าคะนองอย่างหนักนานหลายชั่วโมง ส่งผลทำให้ถนนหลายสายในตัวเมืองเชียงใหม่มีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ กระแสลมที่พัดแรงยังทำให้ร้านค้า ร้านอาหารหลายแห่งได้รับความเสียหาย ข้าวของถูกลมพัดกระจัดกระจายพนักงานต้องวิ่งเก็บอย่างอลหม่าน ส่วนพื้นที่อำเภอรอบนอกเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเช่นกัน โดยท้องฟ้าช่วงเช้าสว่างสดใส มีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน คุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเช่นนี้ไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม ก่อนที่จะกลับมาร้อนอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหมอกควันและมีฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นอีกรอบนับจากนี้ไป

น.ส.นพพรพรรณ อุทธิสมันต์ พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากเกิดบริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง ส่วนในช่วงวันที่ 17-21 มีนาคมนี้ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

โดยข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) รายงานพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 มีค่าระหว่าง 32-58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และยังมีพบจุดความร้อน หรือซอตสปอต เกิดขึ้น 64 จุด (เชียงราย 2 จุด เชียงใหม่ 12 จุด แม่ฮ่องสอน 48 จุด และลำพูน 2 จุด) คาดการณ์การสะสม

ของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันที่ 18 มีนาคม คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

#### ผู้ว่าฯแจงบิกตูสถานการณ์ฝุ่น

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ว่าสถานการณ์ฝุ่นเกิดจากในพื้นที่ 50% และนอกพื้นที่ 50% และจากความร่วมมือของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือทำให้จุดการเผาลดลง ซึ่งระยะยาวจะเร่งลดพื้นที่การเผาปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืนต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้เพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวพื้นที่พยายามทำเต็มที่แล้วก็สามารถมีค่าชี้แจงได้ว่าทำดีแล้ว แก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ให้ดีกว่าช่วงที่มีปัญหาที่ต้องให้เด็ก หรือคนชราอยู่ในบ้านไปก่อน ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะคนเยอะ ส่วนประชาชนก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำเกษตรที่ทันสมัย มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ เพราะปัจจุบันโลกมีปัญหาเรื่องอาหาร ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารอันดับต้นๆ ของโลก เราต้องทำให้ดีเพราะอนาคตจะมีการถูกตรวจสอบว่าใช้สารเคมีมากหรือไม่ มีการใช้สารเคมีตรวจพื้นที่ปลูกจากผลผลิตที่นำไปจำหน่าย จึงต้องระมัดระวัง

#### ซอตสปอตลดเหลือหลัก100

ต่อมา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวระหว่างเดินทางรับฟังรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่าวันนี้จุดความร้อนลดลงเยอะมาก เหลือเพียง 100 กว่าแห่งจากเดิมเป็นพันจุด เมื่อพบจุดเผาไหม้ก็สั่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งกำลังพล เครื่องบิน และน้ำไปดับ ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วยให้หยุดเผาป่าเพราะมีการประกาศห้ามเผาก็ยังเผากันอยู่ แต่ต้องกันเอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งวันนี้มีบริษัทและหน่วยงานนำมาเผาให้เห็นว่าทำได้ดี ส่วนที่ถามว่าหลังจากนี้จะเอาอยู่หรือไม่ ก็ต้องช่วยกันนะ แต่คงไม่ต้องถึงขั้นประกาศปิดป่าไปเลยในช่วงฤดูการ เพราะคงไม่ขนาดนั้น เนื่องจากยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องเข้าพื้นที่ รวมทั้งเรื่องท้องเที่ยวขอแค่อย่าเผา อย่าจุดไฟ ไม่ทั้งกันบุหรี่ย่างทาง

จะบอกว่าเป็นใจ กฎหมายก็มีอยู่ก็ต้องดูแล

#### สบอ.15ยกระดับป้องกันไฟป่า

ที่ จ.เชียงราย นายชุตินันท์ กมนนชุนต์ม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.15) เชียงราย เปิดหน่วยฯ จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันปีนี้ที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี สบอ.15 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา จึงวางมาตรการไว้อย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปี 2566 โดยสั่งการให้หัวหน้าอุทยาน ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา และจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War Room) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อติดตามสถานการณ์การควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง มอบหมายส่วนควบคุมไฟป่า ส่วนอุทยานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนเครื่องมือควบคุมไฟป่าเพื่อร่วมปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้หน่วยงานภาคสนามประสานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) 60 เครือข่าย เพื่อร่วมปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่าตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและสั่งการให้หน่วยงานภาคสนามบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่ากับอำเภอและ อบต.ในท้องที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระยะนี้พื้นที่ จ.เชียงรายเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ติดต่อกัน 2-3 วัน ทำให้สถานการณ์หมอกควันคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย 39 มคก./ลบ.ม. อ.แม่สาย 44 มคก./ลบ.ม. และพื้นที่ อ.เชียงของ 33 มคก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

#### ลำปางลูกเห็บกระหน่ำ2อก.

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีช่วงเย็นวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุพายุฤดูร้อน

ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดลูกเห็บ ขนาดเท่านิ้วรีดตกกระหน่ำลงมาในหลายพื้นที่ ถือเป็นภัยทางธรรมชาติที่หนักสุด และสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎรหลายหมู่บ้านในพื้นที่ อ.เสริมงาม และ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน จากการตรวจสอบที่บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ 13 และบ้านแม่ยามเหนือ หมู่ 8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร และบ้านศรีลังกา หมู่ 5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม พบหลังคาบ้านเรือนถูกลมกระโชกแรงพัดเปิดออกไปได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน บางหลังถูกลมพัดปลิวไปทั้งหลังคาบ้าน และโครงไม้เปิดออกทั้งหมด จากนั้นฝนตกหนักลงมาซ้ำสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างมาก ทำให้ทรัพย์สิน เครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ พายุเสาไฟฟ้าคอนกรีตในหมู่บ้านหักโค่นนับสิบต้น บนถนนเชื่อมต่อระหว่าง อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขตบ้านสันกำแพง หมู่ 13 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร ทำให้ชาวบ้านใช้เส้นทางไปมาไม่ได้และส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง โดยพายุฤดูร้อนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ลำปาง

## หลังคาบ้านปลิว-เสาไฟฟ้าโค่น

ล่าสุดช่วงเช้านี้ เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยนายพงษ์ศักดิ์ แก้วปิ่นดา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองยาว ออกเยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบภัยและสำรวจผลกระทบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด โดยพบบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เป็นบ้านไม้ยกสูงสองชั้น เลขที่ 134 หมู่ 13 บ้านสันกำแพง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร เป็นบ้านของนางเสาว์แก้ว ใจบุญ อายุ 66 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับลูก ส่วนบ้านเรือนหลังอื่นๆ เสียหายไม่หนักมาก แต่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเกือบ 100 หลัง ส่วนถนนที่มีเสาไฟฟ้าหักโค่นขวางถนน เจ้าหน้าที่ กฟภ. อ.ห้างฉัตร เร่งซ่อมแซมแล้วเสร็จและปล่อยกระแสไฟฟ้าตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาแล้ว พร้อมยก

เสาไฟฟ้าหักออกเพื่อเปิดเส้นทางให้ใช้ได้ตามปกติ ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.และผู้ว่าลำปาง ถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอของ จ.ลำปาง ได้แก่ พื้นที่ ต.เสริมกลาง ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม และ ต.แม่สัน ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบอย่างละเอียด

## พ่นน้ำ-ล้างถนนทั่วจ.เลย

ที่ จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละอำเภอจัดกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า เผาป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นำรถดับเพลิงออกพ่นละอองน้ำตามถนนต่างๆ เพื่อสร้างความชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมกวาดล้างถนนสายต่างๆ ทั่วจังหวัดเลย ขณะที่สถานการณ์ยังพบการลักลอบเผาหลายจุด และลักลอบเผาซึ่งต่ออายุของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดควันปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่นทั่วทั้งจังหวัด ท้องฟ้าขมุกขมัว จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.เลย พบดัชนีคุณภาพทางอากาศมีค่า 207 ไมโครกรัม และพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงถึง 99 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย รายงานว่ายังคงพบไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณผาซิ้ง บ้านศรีเจริญ หมู่ 8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย และบริเวณหัวไม้ บ้านศรีเจริญ หมู่ 8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย เจ้าหน้าที่เร่งระดมดับไฟป่าจากการสำรวจพบพื้นที่ป่าเสียหายรวมกว่า 50 ไร่ ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ส่วนสาเหตุเกิดจากการล่าสัตว์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และรวมทั้งในหลายอำเภอเกษตรยังคงลักลอบเผาต่อซึ่งอ้อยเพื่อส่งโรงงานก่อนโรงงานจะปิดหีบอ้อยในฤดูกาลนี้

# ไขข้อคิดพิชิตธุรกิจ SMEs ส่งออก



**ใ**ในช่วงที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs จำนวนหนึ่ง เนื่องจากการดูแล SMEs ให้กลายเป็นผู้ส่งออกถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ EXIM BANK ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทุนไทยให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละโอกาสที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ไปจนถึงเคล็ดลับความสำเร็จของ SMEs ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

**1.หาก้าวแรก (ตลาด) ในการส่งออก:** หนึ่งในความฝันของผู้ประกอบการตัวเล็กที่อยากจะเติบโตขึ้น คือ การส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ และคำถามถัดมาคือ แล้วจะเริ่มส่งออกไปที่ไหนดี คำตอบอาจไม่ได้มีตายตัว เพราะสินค้าของ SMEs แต่ละรายอาจจะเหมาะกับแต่ละประเทศแตกต่างกัน แต่หากยังคิดไม่ออกผมอยากแนะนำให้ลองทำตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV ด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ (1) เราอยู่ใกล้กัน ดังนั้นต้นทุนการเดินทางไปลองตลาดค่อนข้างต่ำ (2) โลจิสติกส์ใกล้เคียงกัน ทั้งวัฒนธรรมด้านอาหาร ไปจนถึงอิทธิพล Soft Power จากสื่อบันเทิงไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้าน

(3) สินค้าไทยยังได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นสินค้าคุณภาพดี ดังนั้น SMEs ไทยจึงมีแต้มต่อในการเริ่มทดลองตลาด ซึ่งผมก็พบว่า SMEs ไทยหลายราย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และขนมขบเคี้ยว ที่อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักในประเทศมากนัก แต่กลับประสบความสำเร็จในตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเรา และ (4) CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทางด้านการค้าและการลงทุน ขณะที่ EXIM

BANK เองก็มีสำนักงานผู้แทนใน CLMV ครอบคลุมทั้ง 4 ประเทศ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจรุกตลาด CLMV อย่างเต็มที่

**2.ใช้บันได (นวัตกรรม) ยกระดับผลิตภัณฑ์: ปัจจุบันผู้**

ประกอบการส่วนใหญ่ที่ผมทำงานด้วยเป็น SMEs รุ่นใหม่ ซึ่งต่างมีความรู้และแนวคิดที่ทันสมัย ดังนั้นหลายธุรกิจมีการนำนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้สินค้า เช่น การนำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาสกัดเป็นสารตั้งต้นอุตสาหกรรมที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี Function การใช้งานเข้ากับยุค Next Normal เป็นต้น ซึ่งการใช้นวัตกรรมถือเป็นการสร้างบันไดให้กับผู้ประกอบการที่จะสร้างโอกาสจากช่อง

ว่างทางการตลาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

**3.หาเพื่อนร่วมทาง (เครือข่าย) เพื่อสร้างโอกาส**

**ธุรกิจที่กว้างขึ้น:** การเดินทางสู่ความสำเร็จอาจเป็นเรื่องยากหาก SMEs ต้องต่อสู้เพียงลำพัง เพราะฉะนั้นการมีเพื่อนร่วมทางหรือเครือข่ายพันธมิตรที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและแข็งแกร่ง และเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาค

รัฐและเอกชน รวมถึง EXIM BANK เอง ที่จัดการทำ Business Matching เพื่อเป็น ทางลัดให้ผู้ประกอบการตามหาคู่หูร่วม ทางทั้งในประเทศและ ต่างประเทศอยู่เสมอ ซึ่ง SMEs ควรใช้ ประโยชน์จากช่องทาง ดังกล่าวเพื่อโอกาสที่ กว้างขึ้นในอนาคต

#### 4.ติดกระดุม

เม็ดแรก (การเงิน)

ให้ได้: การเข้าถึง แหล่งเงินทุนเป็น หนึ่งในปัญหาใหญ่ ที่ SMEs ต้องเผชิญ ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง การขยายกิจการ เนื่องจากสถาบันการ

เงินส่วนใหญ่เห็นภาพธุรกิจไม่ชัดเจนและเห็นว่ามีความเสี่ยง สูง จึงทำให้ SMEs ขอลินเชื่อได้ค่อนข้างยาก โดยปัจจุบันมี เพียง 1 ใน 3 ของ SMEs ไทยที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการติด กระดุมเม็ดแรกทางการเงินนี้ อยู่ที่การจัดทำแผน ธุรกิจให้ชัดเจน ไปจนถึง

**“การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ SMEs ต้องเผชิญในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการขยายกิจการ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่เห็นภาพธุรกิจไม่ชัดเจน และเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง จึงทำให้ SMEs ขอลินเชื่อได้ค่อนข้างยาก โดยปัจจุบันมีเพียง 1 ใน 3 ของ SMEs ไทยที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการติดกระดุมเม็ดแรกทางการเงินนี้ อยู่ที่การจัดทำแผนธุรกิจให้ชัดเจน ไปจนถึงการจัดการระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สถาบันการเงินเข้าใจธุรกิจของคุณมากขึ้น”**

การจัดการระบบบัญชี ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ สถาบันการเงินเข้าใจ ธุรกิจของคุณมากขึ้น ซึ่ง EXIM BANK ก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ ประกอบการทุกท่าน สุดท้ายนี้ การเป็น คนตัวเล็กอย่าง SMEs มีข้อได้เปรียบด้านการ ปรับตัวได้รวดเร็วกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่า ธุรกิจของท่านจะก้าวไป ทางใด EXIM BANK ก็ พร้อมยินดีอย่างยิ่งด้วย บทบาทที่เป็นมากกว่า ธนาคาร (Beyond Banking) ทั้งการเป็น Business Partner และ ที่ปรึกษาที่จะคอยดูแล

ตลอดวงจรธุรกิจของท่านครับ

Disclaimer: คอลัมน์นี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่ จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK.

โดย ดร.รักษ วรรกิจโกคาพร  
กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า  
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

# บางขุนพรหมชวนคิด

## หนี้ครัวเรือนไทย: เพราะเหตุใดจึงต้องกังวล?

สุพริษฐ์ สุวรรณฉิก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ช่วงนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอกับคำว่า “หนี้ครัวเรือน” โดยอันที่จริงแล้ว กว่าทศวรรษที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนตกเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเนื่องจากหนี้ที่เร่งตัวขึ้นมาก ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในระดับสูง และเมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าหนี้ครัวเรือนไทยโตเร็วเป็นลำดับต้นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพยายามออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบและตรงจุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเกิดประสิทธิผลได้จริงและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายท่านสอบถามผู้เขียนมาว่าพอจะเห็นข่าวเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนบ้างแต่ยังไม่เข้าใจนักว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล?

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อผู้คนในวงกว้างถึงความน่ากังวลและต้นตอของปัญหาหนี้ครัวเรือน การแก้ไขปัญหาและตัวช่วยต่างๆ ธปท. และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงได้ร่วมกันสร้างสื่อเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า Data Scrollytelling เรื่อง “หนี้ครัวเรือนไทย วิฤติแค่ไหน ทำไม่ถึงไม่ควรมองข้าม?” ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นาน และสนุกสนานในการเรียนรู้ บางขุนพรหมชวนคิดวันนี้

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปทดลองเรียนรู้ได้ และขอยกข้อมูลส่วนหนึ่งจากในนั้น เพื่อตอบคำถามเป็นน้ำจิ้มให้ท่านผู้อ่านดังนี้ครับ

เพราะเหตุใดสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยจึงน่ากังวล? เป็นเพราะเหตุผลสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ **ประการแรก** หนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นสินเชื่อที่อาจไม่สร้างรายได้ในอนาคต (**non-productive loan**) โดยข้อมูลสินเชื่อในระบบจากเครดิตบูโร ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่า 69% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนไทยทั้งหมดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ซึ่งมักเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปไม่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตและยังมีระยะผ่อนสั้นแต่ดอกเบี้ยสูง ซึ่งทำให้มีภาระผ่อนต่อเดือนที่สูงตามมา

บางท่านอาจสงสัยว่าแล้วสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (หนี้บ้าน) ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภทนี้ล่ะ? ปรากฏว่าสำหรับไทย คิดเป็น 35% ของสัดส่วนมูลค่าหนี้ทั้งหมด ซึ่งต่างจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ใกล้เคียงกับไทย เช่น ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ซึ่งหนี้บ้านคิดเป็น 62% และ 73% ของมูลค่าหนี้รวมทั้งหมดของแต่ละประเทศ ตามลำดับ

**ประการที่สอง** หนี้ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ โดย 1 ใน 5 ของคนไทยที่มีหนี้สินกำลังมีหนี้เสีย หรือคิดเป็นกว่า 5.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้ กลุ่มวัยเริ่มทำงาน (20-35 ปี) มีสัดส่วนสินเชื่อที่อาจไม่สร้างรายได้เป็นสัดส่วนสูงสุดและมีสัดส่วนของผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดถึง 1 ใน 4 อีกด้วย! ช้ำร้าย กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) สูงที่สุด และส่วนเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้ หรือชำระได้เพียงดอกเบี้ยหรือบางส่วน อันทำให้เป็นการยากที่จะหลุดพ้นจากรังวนปัญหาหนี้ไปได้

คงเห็นแล้วนะครับว่าเหตุใดจึงต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือน... แล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอเชิญทุกท่านหากำตอบที่ <https://projects.pier.or.th/household-debt/> ได้เลยครับ.

## ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ทางเลือกใหม่ พืชผักราคาถูกลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเปิดตลาดในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ยังคงขายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงที่นำพืชผักสด ๆ จากสวนมาวางขายกัน โดยมีร้านขายอาหาร พ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาหาซื้อพืชผักผลไม้ของเกษตรกรที่นำมาจากสวนกันสด ๆ เนื่องจากสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้ามาเป็นเวลานานหลายปี โดยลูกค้าที่มาซื้อ นอกจากจะได้รับพืชผักสด ๆ จากสวนแล้ว ในส่วนของราคา ก็มีราคาถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเกษตรกรนำผลผลิตมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทำให้ราคาผลผลิตที่นำมาขาย ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด

เนื่องจากในช่วงนี้มะนาวและพริกในตลาดทรพย์สินพลาซ่า สงขลา มะนาวกิโลกรัมละ 160 บาท และพริกบ้าน ราคา กิโลกรัมละ 300 บาท สำหรับในตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาในวันนี้ไม่มีมะนาวมาขาย แม้แต่เจ้าเดียว ส่วนพริกบ้านมีขายอยู่เพียง 2 เจ้าเท่านั้น โดยแม่ค้าใส่ถุงมาขายในราคาถุงละ 20 บาท/ขีด เพราะเป็นการสะดวกในการเลือกซื้อ 20 บาทหยิบไปเลย ราคา กิโลกรัมละ 200 บาท

นางอรปรียา ศิริรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชไร่พืชสวน บ.โคกพยอม อ.นาหม่อม กล่าวว่า “พืชผักที่นำมาขายในวันนี้ เรานำมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชไร่พืชสวน บ้านโคกพยอม มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มประมาณ 30 คน แล้วเราก็ปลูกพืชในไร่แบบผสมผสาน มีฝรั่ง มีกล้วย มีมะละกอ มีพริก มีมะเขือ มีผักเหียง และก็ปลูกตามฤดูกาล ในกลุ่มชุมชนของเราปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็มีปลูกข้าวไร่ โดยเน้นหนักให้พอกินในครัวเรือนของแต่ละคน แล้วก็รวบรวมกันมาคนละนิดคนละหน่อย ก็มาจำหน่ายที่ตลาดสุขภาพ โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ สำหรับพริกบ้านในกลุ่มจะปลูกไม่เยอะ สมาชิกปลูกกันคนละประมาณ 20 ต้น ตอนนี้พริกบ้านที่ขายอยู่กิโลกรัมละ 200 บาท แยกใส่ถุงขีดละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคายืนพื้นมาตลอด เป็นพริกเหลืองพริกหรือพริกบ้าน เป็นพริกที่ทนความแล้ง เพราะเราไม่ได้รดน้ำทุกวัน” อย่างไรก็ตามตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ที่เปิดตลาดทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น.

## ค่าปลีก-ท่องเที่ยวหนุนดัชนีเชื่อมั่นSMEก.พ.เพิ่มขึ้น

นายวิระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index : SMESI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ว่า ค่าดัชนี SMESI อยู่ที่ระดับ 54.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.9 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากภาคการบริการและการค้าปลีก มีผลมาจากกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน เริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนี SMESI เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้นทุน กำไร การจ้างงาน คำสั่งซื้อโดยรวมและการลงทุน ซึ่งมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 39.2, 59.7, 50.7, 63.9 และ 53.9 จากระดับ 38.0, 58.8, 50.0, 63.4 และ 53.6 ตามลำดับ ในขณะที่องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการชะลอตัวลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ระดับ 58.8 จากระดับ 59.5 โดยเกือบทุกองค์ประกอบค่าดัชนีอยู่สูงกว่าค่าฐานที่ 50 ก่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความ

เชื่อมั่นในแต่ละองค์ประกอบในระดับที่ดี มีเพียงด้านต้นทุนที่แม้จะอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 แต่เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคการบริการ มีค่าดัชนี SMESI เพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 57.1 จาก 54.4 ในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรองลงมาคือ ภาคธุรกิจการเกษตร อยู่ที่ระดับ 54.0 จากระดับ 52.1 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากราคาปุ๋ยที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ภาคการค้า อยู่ที่ระดับ 53.3 จากระดับ 53.4 ภาพรวมภาคการค้าทรงตัว เมื่อพิจารณารายธุรกิจ พบว่า ธุรกิจค้าปลีก modern trade ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยว